



ที่ สฎ ๐๐๑๘/ว ๔๔๕๖

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนดอนนก อ.เมืองฯ จ.สุฎ ๘๔๐๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยืมซีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือ แนวทางเงื่อนไข วิธีปฏิบัติ และแบบคำขอ
จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมการปกครองแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยืมซีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่
ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิต
หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ ประกอบกับเพื่อให้
การช่วยเหลือสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยืมซีพ
รายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และ
การปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยเรียกอย่อว่า “คทช”
มีอำนาจหน้าที่พิจารณาการให้ความช่วยเหลือ การกำหนดแนวทาง เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการขอรับการ
ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการนี้ กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นขวัญกำลังใจและ
สิทธิประโยชน์แก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ประการหนึ่ง ดังนั้น เพื่อให้การช่วยเหลือทุนการศึกษารายปี
ต่อเนื่อง และเงินยืมซีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมการปกครอง ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย
ตามแนวทาง เงื่อนไข และวิธีในการขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเพื่อลดขั้นตอนการ
ดำเนินการขอรับความช่วยเหลือในส่วนภูมิภาค ก่อนจัดส่งคำขอรับความช่วยเหลือต่อคณะกรรมการ คทช.
พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ จึงขอให้อำเภอดำเนินการดังนี้

๑. ศึกษา แนวทาง เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยขอให้ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
กรมการปกครอง <http://person.dopa.go.th> หัวข้อ “ชาวประชาสัมพันธ์”

๒. สรุปรวข้อมูลผู้มีสิทธิแต่ยังไม่เคยได้รับการให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง
และเงินยืมซีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย
และการปราบปรามยาเสพติดซึ่งเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้สามารถยื่นเอกสารได้ที่อำเภอ
โดยไม่จำกัดจำนวนบุตรตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับผลกระทบ และให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓

/และให้อำเภอรวบรวม

และให้อำเภอรวบรวมแบบคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้จังหวัดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป สำหรับการดำเนินการในครั้งแรกหากอำเภอมีผู้มีสิทธิขอรับการช่วยเหลือฯ ขอให้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้ถึงจังหวัดภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเวศ ไทยประยูร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ทำการปกครองจังหวัด
(กลุ่มงานปกครอง)
โทร.๐-๗๗๒๗-๒๕๘๖